

Số: **696** -CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC TP. Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng 4 năm 2023
"V/v thực hiện công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới"

Kính gửi: - Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
- Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc
Thành Đoàn.

Thực hiện công văn số 1498/UBND-VX ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; công văn số 1547/UBND-VX ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kích hoạt trở lại Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của thanh niên Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai các nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế; Kế hoạch số 343-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc triển khai các Đội hình tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố và Công văn số 5118-CV/TĐTN.BMT.ANQP.ĐBDC ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai đợt cao điểm Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao. Tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch,... Phối hợp với cấp chính quyền hỗ trợ kịp thời người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ theo dõi sức khỏe điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng, tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới.. vận động người dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Trong đó lưu ý phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên các cấp trong việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và người dân tự theo dõi sức khỏe; thực hiện tốt Thông điệp 2K (khử khuẩn - khẩu trang), ý thức phòng bệnh COVID-19 cho người thân sống cùng nhà, người chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ; thông tin đầy đủ về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; hướng dẫn phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 và thông báo với cơ quan y tế để được xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị sớm.

4. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, khuyến cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân như: đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sạch, khử khuẩn, đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, thông báo nếu thấy bản thân mình hoặc hành khách đi cùng có biểu hiện sốt, ho, khó thở; nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì không sử dụng phương tiện giao thông công cộng (*đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5*).

5. Xây dựng phương án triển khai các đội hình phản ứng nhanh tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Kịp thời báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương cho cấp ủy đơn vị, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn phụ trách cơ sở và Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc triển khai các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Thường trực, các Ban Văn phòng;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
- Lưu (VT-LT).

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Ngô Minh Hải